
sþ. 37. Fyrirspurnir. [28. mál]
J. 'I'il sjávarútvegsmálaráðherra um togarakaup.

Frá Sigurði Bjarnasyni.

1. Hvað liður byggingu hinna 15 togara samkvæmt lögum, sem samþykkt voru
á síðasta Alþingi?

2. Hve mikið lán hefur verið tekið til þessara skipakaupa og hvar hefur það
verið tekið?

3. Við hverja hefur verið samið um smíði togaranna?
4. Hefur skipunum þegar verið ráðstafað til ákveðinna staða og þá hverra og

til hvaða aðila?

II. Til fjármálaráðherra um lántöku til hafnargerða.

Frá Magnúsi Jónssyni.

Hvað hefur verið gert af hálfu ríkisstjórnarinnar til þess að afla láns til
hafnargerða, og hverjar horfur eru á, að umrætt lán fáist?

III. Til ríkisstjórnarinnar um framkvæmd tillagna íslenzk-skandinavísku samgöngu-
málanefndarinnar .

Frá Magnúsi Jónssyni.

Hvað líður athugun og framkvæmd þeirra þátta tillagna íslenzk-skandinav-
ísku samgöngumálanefndarinnar, sem 5. þing Norðurlandaráðsins sérstaklega
beindi til rfkisstj órnar Íslands?


